

<b>ชื่อเรื่อง</b>	การศึกษารายได้ ค่าใช้จ่ายและการออมของนักศึกษากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
<b>ผู้จัดทำ</b>	ทศพร ยุกตานนท์
<b>หลักสูตร</b>	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
<b>อาจารย์ที่ปรึกษา</b>	ดร.ธีรลักษณ์ สัจจะวาที
<b>วันที่อนุมัติผลงาน</b>	31 พฤษภาคม 2554
<b>จำนวนหน้า</b>	75 หน้า
<b>คำสำคัญ</b>	การเงินส่วนบุคคล รายได้ ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

#### บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายได้และค่าใช้จ่ายของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจำแนกตามชั้นปีและระดับผลการเรียน

ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1,717 คน การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบเก็บข้อมูลทั้งหมดของประชากร มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 934 คน อัตราการตอบกลับ (Response Rate) ร้อยละ 54.40 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ f-test (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ LSD (Least Significant difference) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป งานวิจัยนี้กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ มีระดับผลการเรียน 2.50 - 2.99 พักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัย ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทางมาเรียน ไม่เคยมีภาระหนี้สิน รายได้เฉลี่ยของบิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ 4,000-8,000 บาท ต่อเดือน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป นักศึกษาส่วนใหญ่กู้ยืมเงินค่าครองชีพ และมีความเห็นว่า

เงินกู้ยืมค่าครองชีพ เพียงพอต่อการดำรงชีพในแต่ละเดือน รายได้ที่ได้รับจากบิดามารดาและผู้ปกครอง ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเงิน 1,500-3,000 บาท นอกจากนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับเงินจากการทำงานพิเศษระหว่างศึกษา และจากทุนการศึกษา มากกว่า 4,000 บาทต่อเดือน นักศึกษาส่วนใหญ่มีการออมน้อยกว่า 300 บาทต่อเดือน

ผลการศึกษารายจ่ายของนักศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา เป็นจำนวนเงิน 8,132.90 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ในบ้าน เฉลี่ยต่อเดือน 1,803.50 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) เฉลี่ยต่อเดือน 1,884.50 บาท ค่ายาสูบ หมาก ยานัตถุ และอื่นๆ เฉลี่ยต่อเดือน 375.00 บาท ค่าการเดินทางและการสื่อสาร เฉลี่ยต่อเดือน 657.20 บาท ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ยต่อเดือน 532.20 บาท ค่าเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า เฉลี่ยต่อเดือน 518.00 บาท ค่าเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล เฉลี่ยต่อเดือน 408.70 บาท ค่าบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา เฉลี่ยต่อเดือน 398.90 บาท ค่าการศึกษา เฉลี่ยต่อเดือน 575.60 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เฉลี่ยต่อเดือน 382.70 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เฉลี่ยต่อเดือน 596.60 บาท

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อจำแนกตามชั้นปี พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักศึกษากองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพจำแนกตามชั้นปี ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ของนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อจำแนกตามระดับผลการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ อยู่อาศัยและเครื่องใช้ในบ้าน ค่าบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05